



DO VAN DAN

Chairman/CEO

CONTACT

PHONE:
0903260987

WEBSITE: ehg.com.vn

EMAIL: Chairman@ehg.com.vn

HÀNH TRÌNH TRỒNG CÂY "TÂM THƯ" - GỬI THÔNG điệp CHO KHÁCH

Video về hành trình trồng cây "Tâm Thư" sẽ kể câu chuyện về việc **chăm sóc và nuôi dưỡng** từng cây, từng lá, từ những bước nhỏ nhất như gieo hạt đến việc cây phát triển hoàn thiện. Quá trình này tượng trưng cho **hành trình chuyển tải tình cảm**, như cách mà cây "Tâm Thư" chuyển hóa thành chiếc cầu nối, giúp gửi gắm những thông điệp ý nghĩa từ trái tim đến trái tim.

Cây "Tâm Thư" không chỉ là một món quà thiên nhiên mà còn là **một món quà tinh thần**, giúp thể hiện cảm xúc, tạo ấn tượng sâu sắc với người nhận và khách hàng, và giúp kết nối con người qua những thông điệp đầy ý nghĩa.

Cây "Tâm Thư" mà bạn đề cập không chỉ mang vẻ đẹp độc đáo mà còn có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự kết nối và sẻ chia. Dưới đây là mô tả chi tiết về cây và ý nghĩa của nó:

1. Ý NGHĨA CỦA CÂY "TÂM THƯ"

Cây "Tâm Thư" là biểu tượng cho **sự hạnh phúc, ấm áp và an lành**, như tên gọi "Phúc" gọi lên. Được chọn để đại diện cho tình yêu thương và sự sẻ chia, cây "Tâm Thư" như một cầu nối để gửi gắm những lời chúc, thông điệp tâm tư đến người thân hoặc bạn bè.

2. ĐẶC ĐIỂM AN TOÀN CỦA LÁ CÂY

Lá của cây Phúc "Tâm Thư" **không có độc và không có nhựa**, giúp nó an toàn khi sử dụng, ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với da và có thể đặt trên giường trên bàn. Điều này làm cho cây trở nên thân thiện với môi trường và con người, đặc biệt phù hợp trong các môi trường có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

3. ĐỘ BỀN CỦA LÁ CÂY

Lá cây "Tâm Thư" có độ **cứng và bền** đáng kinh ngạc, giúp nó có thể giữ được hình dạng và độ tươi lâu hơn các loại cây khác. Với đặc tính này, lá có thể **giữ nguyên trạng trong nhiều ngày**, lý tưởng để lưu giữ những thông điệp lâu dài mà không lo về việc lá bị héo hoặc mất đi tính thẩm mỹ.

4. VIẾT THÔNG điệp TRỰC TIẾP LÊN LÁ

Một trong những điểm độc đáo nhất của cây "Tâm Thư" là **khả năng viết lên lá**. Bạn có thể dùng **bút mực** để viết những thông điệp, lời nhắn lên mặt lá một cách rõ ràng, tạo ra một cách truyền tải thông điệp đặc biệt và sáng tạo. Điều này biến cây

không chỉ là vật trang trí mà còn là một công cụ giao tiếp, giúp gửi gắm tâm tư, tình cảm đến người nhận.

5. Ý NGHĨA CỦA TÊN GỌI "TÂM THƯ"

Tên gọi "Tâm Thư" nhấn mạnh việc cây này không chỉ đơn thuần là một cây cảnh, mà còn là **một hành trình chuyển tải thông điệp** từ trái tim. Mỗi chiếc lá như một lá thư, chứa đựng những tâm tình, cảm xúc mà người gửi muốn truyền đạt đến người nhận. Cây "Tâm Thư" mang ý nghĩa kết nối tinh thần, gắn kết con người thông qua những thông điệp chân thành được viết lên từng chiếc lá.